
sþ. 185. Fyrirspurn [175. mál]
til heilbrigðisráðherra um skort á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum.

Frá Kristínu Ástgeirsdóttur.

1. Hve marga hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða vantar til starfa?
2. Hvar er skorturinn mestur?
3. Hversu margir hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar eru í

a. fullu starfi,
b. hlutastarfi?

4. Hversu mikla yfirvinnu vinna hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar að jafnaði á mánuði
hverjum?


